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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคกึคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2558 

ครั้งที่ 1/2558 

วัน ศุกร์ ที่ 14 เดือน สงิหาคม พ.ศ.2558 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลคกึคัก 

 

ผู้เข้าประชุม 

1) นายเสน่ห์  บุญน้อย ตําแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตําบลคึกคัก 

2) นายวีรพล  สุทธิเพชร ตําแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตําบลคึกคัก 

3) นายบันลือศักดิ์  หมายแร่ ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคักเขต 2 

4) นายสมชาย  ชูเหล็ก  ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคักเขต 2 

5) นายนพพร  ชนะภัย  ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคักเขต 1 

6) นายอุดม  ตันเก่ง  ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคักเขต 1 

7) นายนพดล  นพฤทธิ ์ ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคักเขต 2 

8) นายชาตรี  หลีเจี้ย  ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคักเขต 1 

9) นายนิกร  ทองลิ้ม  ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคักเขต 1 

10)น.ส.เบญจมาศ ตันเก่ง  ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคักเขต 2 

ผู้ไม่มาประชุม 

1) นายสมญา  นพฤทธิ ์ ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคักเขต 2  ลากิจ 

2) นายสมคิด  หมื่นกล้า ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคักเขต 1  ลากิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1) นายสวัสดิ์  ตันเก่ง  ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลคึกคัก 

2) นายกิตตพิงษ์ กิจภูวดล ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรตีําบลคึกคัก 

3) นายสิริธร  บัวแก้ว  ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรตีําบลคึกคัก 

4) นายจุฬา  เทียนครบ ตําแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลคึกคัก 

5) น.ส.วลัยลักษณ์ โสภณพิเชฐ ตําแหน่ง เลขาฯนายกเทศมนตรตีําบลคึกคัก 

6) นายสุขเกษม สมบัติ  ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาลตําบลคึกคัก 

7) นายอนิวรรตน์ ไชยรัตน์ธนโชค ตําแหน่ง ปลัดเทศบาลตําบลคึกคัก 

8) นายสุริยัน  ส่งศฤงคาร ตําแหน่ง ผอ.กองช่าง 
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9) นางประทิพย์ ศรสีมทรง ตําแหน่ง ผอ.กองคลัง 

10)นายสามารถ ภักดีรัตน์ ตําแหน่ง หัวหนา้ฝา่ยอํานวยการ 

11)น.ส.กฤษณา สวนแร่  ตําแหน่ง ผูช่้วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

นายอนิวรรตน์ (เลขานุการสภาฯ) เมื่อถึงเวลากําหนดประชุมแลว้ สมาชิกมาพร้อมประชุมจํานวน 10 ท่าน 

เมื่อถึงเวลา และครบองค์ประชุมแล้วผมขอเชิญประธานสภาเปิดประชุม

สภาเทศบาลตําบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2558  วัน

ศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2558 เรียนเชญิประธานครับ 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายเสน่ห์(ประธานสภาฯ) วันนี้ นายสมญา นพฤทธิ์ สท.เขต 2 ลากิจ และ นายสมคิด หมื่นกล้า 

สท.เขต 1 ลากิจ แจ้งสภาทราบ นะครับ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคกึคัก สมัยสามัญ 

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2558 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) วาระรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง

ที่ 1/2558 สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะแก้ไขไม่ครับ เชญิเลขาครับ 

นายอนิวรรตน ์(ปลัด/เลขาสภาฯ) ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายอนิวรรตน์  ไชยรัตน์ธนโชค 

ปลัดเทศบาลตําบลคึกคัก เข้าวาระรับรองรายงานการประชุม สมัยที่ 2 

ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 รายงานการประชุมมี

ทั้งหมด 19 หน้า หน้าที่ 1 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 11 ท่าน ไม่มา

ประชุม 1 ท่าน ผู้ เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน แก้ไขไม่ครับถ้าไม่มีถือว่า

ถูกต้องนะครับ หน้าที่ 2-3 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุม

ทราบ และวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม มติที่ประชุมรับรอง

รายงานการประชุมด้วยเสียงเอกฉันท์ หนา้ที่ 4 วาระที่ 3 เรื่องด่วน ไม่มี

วาระที่ 4 ญัตติที่ค้างพิจารณา ไม่มี หน้าที่ 4-6 วาระที่ 5 ญัตติเสนอ

พิจารณา 5.1 ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558 ประเภท

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 11/2558  เรื่องโครงการก่อสร้างถนน 

คสล.สายเขาวง มติที่ประชุม อนุมัติเป็นเอกฉันท์ หน้าที่ 6-7 ขออนุมัติ
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เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558 ประเภทครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2558 สภาอนุมัติเป็นเอกฉันท์ หน้าที่ 8-11 

วาระที่ 5.3 พิจารณา รับโอนพัสดุ กล้องระบบ CCTV จากสํานักงาน

ขนส่งจังหวัดพังงา มติที่ประชุมสภาเห็นชอบรับโอน กล้อง CCTV พร้อม

ระบบ จํานวน 5 กล้อง โดยมีเงื่อนไขไม่รับภาระหนี้สินก่อนการรับโอน 

ด้วยเสียงเอกฉันท์ วาระที่ 5.4 หน้าที่ 11-12 รับโอนประติมากรรม 

Stabile จากจังหวัดพังงาตามหนังสือ จังหวัดพังงาที่ พง 0031/2359 

ลว 2 มีนาคม 2558  มติที่ประชุมเห็นชอบรับโอนเอกฉันท์ วาระที่ 

5.5 หน้าที่ 12 รับโอนเครื่องพิมพ์ PRINT LASER จาก หจก.เขาหลัก

เทเลคอม จํานวน 1 เครื่อง มตทิี่ประชุมรับโอนเอกฉันท์ หน้าที่ 13-15 

วาระที่ 5.6ร่างเทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.

2558 สมาชิกเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ หน้าที่ 16-17 วาระที่ 5.7 ร่าง

เทศบัญญัติ เรื่องการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2558 มติที่

ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ หน้าที่ 18 วาระที่ 5.8 ขออนุมัติโอน

งบประมาณรายจ่ายประจําปี  2558 ประเภท ครุภัณฑ์ ครั้ งที่ 

12/2558 มติที่ ประชุมเห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์ หน้าที่ 18 วาระที่

6 เรื่องอื่นๆ ไม่มี หน้าที่ 19 คณะกรรมการเซ็นการตรวจรายงานการ

ประชุม ครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ยังอยู่ในวาระที่ 2 นะครับ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 1/2558 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 

สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมยกมอืด้วยนะครับ 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมด้วยเสียงเอกฉันท์ (10 เสียง) 

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอพิจารณา 

 3.1 เสนอพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ 2559 

 วาระที่ 1 รับหลักการ 
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นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 ข้อ 45 วรรคสอง ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณจะ

พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ 

  ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุม

สภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติและลงมติว่าจะรับ

หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ

นั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลง

มติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้วเพื่อ

ประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้

คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ก็ได้) ขอเชิญฝ่าย

บริหารครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) ขออนุญาตครับท่านประธาน ผมนายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรี

ตําบลคึกคัก ผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลคึกคักทุกท่าน บัดนีถ้ึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลตําบลคึกคัก จะ

ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาล

ตําบลคึกคักอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นคณะผู้บริหารนายกเทศมนตรีตําบล

คึกคัก จึงขอกล่าวให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึง

สถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี้  1.สถานะ การคลัง 1.1 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 14 

สิงหาคม 2558 เทศบาลตําบลคึกคัก มีสถานะการเงิน ดังนี้  (ณ วันที่ 

1 4  สิ ง ห า ค ม  2 5 5 8  )  1 . 1 . 1  เ งิ น ฝ า ก ธ น า ค า ร ทั้ ง สิ้ น 

92,995,739.43 บาท 1.1.2 เงินสะสม 36,190,364.15 บาท 

1.1.3 เงินทุนสํารองสะสม 26,214,485.96 บาท 1.1.4 รายการ

กันเงนิไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้จ่าย จํานวน – โครงการ รวมเป็น

เงิน – บาท 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 

– โครงการ รวมเป็นเงนิ – บาท 1.1.6 เงินกู้คงค้าง – บาท  2.ประมาณ

การรายรับ ปีงบประมาณ 2559 รายรับประมาณการปี 2559 หมวด

ภาษีอากร 29,281,000 บาท หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและ
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ใบอนุญาต 2,239,800 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 982,000 

บาท หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,800,000 

บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 110,200 บาทหมวดรายได้จากทุน 

2,000 บาท หมวดภาษีจัดสรร 28,865,000 บาท หมวดเงินอุดหนุน

ทั่วไป 8,090,000 บาท รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 71,370,000 บาท 

3.ประมาณการรายจ่ายปี 2559 ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 19,562,925 บาท แผนงานรักษาความสงบภายใน 

3,312,580 บาท ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา 

8,227,535 บาท แผนงานสาธารณสุข 2,489,260 บาท แผนงาน

สั งคมสง เคราะห์  85 ,000  บาท  แผนงาน เคหะและ ชุมชน 

13,326,400 บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 866,000 

บาท แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 3,060,000 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13,230,400 บาท 

แผนงานการพาณิชย์ 4,022,500 บาท ด้านการดําเนิ นงานอื่น 

แผนงานงบกลาง 3,187,400 บาท งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 

71,370,000 บาท 4.งบประมาณด้านการลงทุน ตามร่างเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 1)โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.ซอยป้าใส หมู่ที่ 1 จํานวน 431,400 บาท 2)โครงการก่อสร้าง/

ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 2 จํานวน 545,400 บาท 3)โครงการ

ก่อสร้างหินใหญ่ทิ้งป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ม.3 จํานวน 330,400 

บาท 4)โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยยายปีด หมู่ที่ 4 จํานวน

659,400 บาท 5)โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโกยุทธ หมู่ที่ 5 

จํานวน 413,600 บาท 6)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล.

พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 จํานวน  693,100 บาท 7)โครงการก่อสร้าง

ห้องน้ําหมู่ที่ 2 (อาคารหลบภัย) จํานวน 273,500 บาท 8)โครงการ

ขุดลอกตะกอนดิน และวัชพืชหนองน้ําสาธารณะ หมู่ที่ 6 จํานวน 

896,300 บาท 9) โครงการก่อสร้างป้ายประกาศพื้นที่ควบคุมอาคาร 

ตําบลคึกคัก จํานวน 51,000 บาท 10) โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก จํานวน 478,00 บาท 11) โครงการก่อสร้างศาลาแปด
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เหลี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 354,600 บาท 12) โครงการ

จัดซื้อรถบรรทุก 6 ลอ้ จํานวน 1,375,000 บาท 13) จัดซื้อครุภัณฑ์

กีฬาเครื่องออกกําลังกลางแจ้ง จํานวน 300,000 บาท รายละเอียด

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

2559 ที่แจง้สภาล่วงหน้าแล้ว จงึนําเสนอสภาพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

ต่อสภาพิจารณา ต่อไป ขอบคุณครับ  

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ยังอยู่ ในวาระที่  3 นะครับ เรื่องเสนอพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2559 ในวาระรับหลักการ

นะครับมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างเชญิเลยครับ  

นายชาตร ี(สมาชิกสภาเขต 1) การตั้งงบประมาณในรายจ่ายประจําปี ควรนําข้อมูลจากปีที่ผ่านมา 

ประกอบในการดําเนินการ หวังวา่ผูบ้ริหารได้พิจารณาตรงนีแ้ล้ว 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ถ้าไม่มีผมขอมติเลยนะครับในวาระรับหลักการนะครับ เรื่องเสนอ

พิจารณา 3.1 เสนอพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ 2559 วาระที่ 1 วาระรับหลักการใครเห็นชอบรับ

หลักการให้ยกมอืขึน้นะครับ 

มติท่ีประชุม สมาชิกสภาเห็นชอบรับหลักการเป็นเอกฉันท์ (10 เสียง) 

  

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ต่อไปจะเป็นการเสนอคณะกรรมการแปรญัตติประเภทสามัญ จํานวน 

3 หรือ 5 หรอื 7 คน ก็ได้ครับ) เชิญท่านสมาชิกเสนอได้เลยครับ 

นายอนิวรรตน ์(เลขานุการสภาฯ) ขออนุญาตครั บท่ านประธานผมขอ ชี้ แ จ งร ะ เบี ยบการ เสนอ

คณะกรรมการแปรญัตตินะครับเราจะเสนอกรรมการประเภทสามัญ

ทั้งหมด 3-7 คน นะครับ แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ต้องไม่เกิน 7 คน 

ตามข้อ 103 คณะกรรมการมี 2 ประเภทคือ ประเภทสามัญและ

ประเภทวิสามัญ คณะกรรมการสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น

ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน สภาท้องถิ่นมีอํานาจเลือกสมาชิก

สภาท้องถิ่นและมีผู้รับรอง 2 ท่าน นะครับ และขอให้สภาพิจารณา

หารอืก่อนว่าจะเลือกคณะกรรมการก่อนว่ากี่คน  

นายสมชาย (สท.เขต 2) ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายสมชาย ชูเหล็ก สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลคึกคักเขตที่ 2 ผมมีประเด็นที่จะปรึกษาเพื่อนสมาชิกว่าเมื่อได้ตั้ง
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คณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อนสมาชิกจะไม่มสีิทธิไปแปรญัตติครั้งต่อไป

นะครับ เช่น งบประมาณบางโครงการมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไป

กรรมการที่แปรญัตติได้แปรไปส่วนคณะกรรมการที่เหลือไม่มีสิทธิแปร

แล้ว สมาชิกส่วนที่เหลือไม่มีสิทธิแปรแล้วนะครับ ขอบคุณมากครับท่าน

ประธาน  

นายอนิวรรตน ์(เลขานุการสภาฯ) ขออนุญาตครับท่านประธานเพื่อให้สมาชิกเข้าใจนะครับว่าในการแปร

ญัตตินะครับเมื่อท่านแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติแล้วหลังจากเลิก

ประชุมผมต้องเรียกประชุมท่านเพื่อเลือกประธานกรรมการแปรญัตติ

หลังจากนั้นท่านต้องกําหนดให้สมาชิกยื่นกําหนดคําแปรญัตติต่อ

คณะกรรมการแปรญัตตินะครับ ที่ท่านสมชายได้ถามเมื่อสักครู่สมาชิก

ท่านอื่นสามารถอภิปรายได้หรือไม่ตามระเบียบของกฎหมายนะครับเมื่อ

ท่านยื่นคําแปรญัตติเมื่อคําแปรญัตติไม่เป็นที่พอใจท่านสามารถสงวนคํา

แปรญัตติตอ่คณะกรรมการแปรญัตติว่าท่านจะแถลงต่อสภาเพิ่มเติมนะ

ครับท่านก็จะได้สิทธิในการเสนอคําแปรญัตติในวันประชุมสภาวาระแปร

ญัตติ เช่นถ้าท่าน นพดล ไม่ได้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติแต่เสนอคํา

แปรญัตติต่อกรรมการแปรญัตติแต่กรรมการแปรญัตติเขาไม่พิจารณา

คําแปรของท่านเข้าสู่คําแปรญัตติท่าน นพดล สามารถสงวนคําแปร

ญัตติว่าท่านจะแถลงคําแปรญัตติโดยตรงต่อสภาในวาระที่มีการแปร

ญัตติ ในวันที่มีการประชุมสภาโดยหลักการแล้วประธานกรรมการแปร

ญัตติจะเป็นคนแถลงการณ์แปรญัตติต่อที่ประชุมสมาชิกท่านใดจะแปร

ญัตติสมาชิกท่านนั้นจะต้องสงวนคําแปรต่อกรรมการแปรญัตติต่อวัน

ประชุมกรรมการแปรถ้าท่านไม่สงวนไว้หรือว่าท่านเสนอแล้วไม่พอใจ

ท่านสามารถแถลงในวันประชุมสภาวาระแปรญัตติ นะครับ ขอให้ท่าน

สมาชิกสภานําหารือนะครับว่าท่านจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติกี่

ท่านก่อนนะครับหลังจากนั้นท่านก็เสนอ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ผมขอนําหารือนะครับว่าสมาชิกจะคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติกี่

ท่านครับ 

นายสมชาย (สท.เขต 2) ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายสมชาย ชูเหล็ก สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลคึกคักเขตที่ 2 ย้อนกับไปครั้งที่แล้วผมก็เป็นคณะกรรมการแปร
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นะครับและได้มีเพื่อนสมาชิกอีก 2 ท่าน ผมอยากให้มีข้าราชการประจํา

เช่น ท่านปลัดหรือว่า ผอ.กอง เข้าร่วมด้วย เวลาแปรญัตติสมาชิกบาง

ท่านก็ไม่เข้าใจจะได้ช่วยชี้แจงและข้าใจเพื่อจะได้เสนอต่อที่ประชุมสภา 

ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายอนิวรรตน ์(ปลัด/เลขาสภาฯ) ขออนุญาตครับท่านประธานเหตุที่ เราให้เลือกจากสมาชิกเราตั้ง

คณะกรรมการสามัญไม่ใช่คณะกรรมการวิสามัญนะครับเนื่องจาก

จังหวัดตรวจธรรมมาภิบาลให้เราตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับ

งบประมาณให้ตั้งกรรมการสามัญนะครับจะไม่มีข้าราชการอยู่นะครับ

แตท่่านสามารถเชิญปลัดหรือว่า ผอ.กองทุกองร่วมประชุมกับท่านได้นะ

ครับ แต่เขาไม่มีสิทธิแปรญัตตินะครับแต่สามารถหารือและให้เขา

ช่วยเหลือท่านได้นะครับ  

นายอุดม (สท.เขต 1) ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายอุดม  ตันเก่ง สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลคึกคักเขตที่  1 ขอเสนอ ท่านวีรพล สุทธิเพชร สมาชิกสภา

เทศบาลตําบลคึกคักเขตที่ 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

นายเสน่ห์(ประธานสภาฯ) ขอผูร้ับรอง 2 ท่านด้วยครับ 

น.ส.เบญจมาศ (สท.เขต 2) ขออนุญาตคะ่ท่านประธาน ดิฉันนางสาวเบญจมาศ  ตันเก่ง สมาชิกสภา

เทศบาลตําบลคึกคักเขตที่ 2 ขอรับรอง ท่านวีรพล สุทธิเพชร สมาชิก

สภาเทศบาลตําบลคึกคักเขตที่ 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ค่ะ 

นายนพพร (สท.เขต 1) ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายนพพร  ชนะภัย สมาชิกสภา

เทศบาลตําบลคึกคักเขตที่ 1 ขอรับรอง ท่านวีรพล สุทธิเพชร สมาชิก

สภาเทศบาลตําบลคึกคักเขตที่ 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

น.ส.เบญจมาศ (สท.เขต 2) ขออนุญาตค่ะท่านประธานดิฉันนางสาวเบญจมาศ  ตันเก่ง สมาชิกสภา

เทศบาลตําบลคึกคักเขตที่ 2 ขอเสนอ ท่านนพพร  ชนะภัย สมาชิกสภา

เทศบาลตําบลคึกคักเขตที่ 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ค่ะ 

นายเสน่ห์(ประธานสภาฯ) ขอผูร้ับรอง 2 ท่านด้วยครับ 

นายบันลือศักดิ์ (สท.เขต 2) ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายบันลือศักดิ์  หมายแร่ สมาชิกสภา

เทศบาลตําบลคึกคักเขตที่ 2 ขอรับรอง ท่านนพพร  ชนะภัย สมาชิก

สภาเทศบาลตําบลคึกคักเขตที่ 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 
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นายชาตร ี(สท.เขต 1) ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายชาตรี  หลีเจี้ย สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลคึกคักเขตที่  1 ขอรับรอง ท่านนพพร  ชนะภัย สมาชิกสภา

เทศบาลตําบลคึกคักเขตที่ 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

นายเสน่ห์(ประธานสภาฯ) ขอผูร้ับรอง 2 ท่านด้วยครับ 

นายอุดม (สท.เขต 1) ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายอุดม  ตันเก่ง สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลคึกคักเขตที่ 1 ขอเสนอ ท่านนพดล  นพฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลคึกคักเขตที่ 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

นายเสน่ห์(ประธานสภาฯ) ขอผูร้ับรอง 2 ท่านด้วยครับ 

นายนิกร (สท.เขต 1) ขออนุญาตครับท่านประธาน ผมนายนิกร   ทองลิ่ม สมาชิกสภา

เทศบาลตําบลคึกคักเขตที่ 1 ขอรับรอง ท่านนพดล  นพฤทธิ์ สมาชิก

สภาเทศบาลตําบลคึกคักเขตที่ 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

นายสมชาย (สท.เขต 2) ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายสมชาย  ชูเหล็ก สมาชิกสภา

เทศบาลตําบลคึกคักเขตที่ 2  ขอรับรอง ท่านนพดล  นพฤทธิ์                                                                                                                                                                                                                                          

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคักเขตที่ 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ครับ 

นายอนิวรรตน์ (ปลัด/เลขาสภาฯ) คณะกรรมการแปรญัตติที่เสนอมา มทีั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้  

1. นายวีรพล สุทธิเพชร รองประธานสภาเทศบาล  

2. นายนพพร ชนะภัย สท.เขต 1  

3. นายนพดล  นพฤทธิ์ สท.เขต 2  

รวมทั้งหมดคณะกรรมการแปรญัตติ 3 ท่านซึ่งเป็นไปตามระเบียบนะ

ครับ เพื่อความรวดเร็วขึ้นนะครับกรรมการแปรญัตติ 3 ท่าน ที่ผมได้

แจ้งไป มีท่านวีรพล ท่านนพพร ท่านนพดล หลังปิดการประชุมขอนัด

ประชุมกรรมการแปรญัตติเพื่อเลือกประธานกรรมการแปรญัตติ วันยื่น

คําแปรต่อประธานสภา นัดประชุมสภาวาระแปรญัตติ ตามข้อ 45 

วรรคสอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่

ช่ั ว โมง นับแต่สภาท้องถิ่ นมีมติรั บหลักการแห่งร่ างข้อบัญญัติ

งบประมาณนั้น ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นรับหลักการ

แล้วถ้าจะต้องส่งให้กับกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ปรานสภาท้องถิ่น

ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้กับคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
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ละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร

ต่อกรรมการแปรญัตติด้วยนะครับ นําหารือเพื่อความรวดเร็วขึ้นนะครับ 

ตามข้อ 45 วรรคสองผู้ที่จะยื่นคําแปรญัตติจะต้องยื่นให้กับกรรมการ

แปรญัตติต้องเปิดเวลาให้ผูย้ื่นไม่นอ้ยกว่า 24 ช่ัวโมง 

 

นายเสน่ห์(ประธานสภาฯ) ขอนําปรึกษาสภา กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติกําหนด ดังนี้

ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เอาตั้งแต่เวลา 12.00 น.ถึง 16.30 

น.และวันที่ 17 -19 สิงหาคม 2558 ตั้งเวลา 08.30 – 16.30 น. 

รวมแล้วเกิน 24 ช่ัวโมง หลังวันที่ 19 สิงหาคม 2558 หลังเวลา 

16.30 น.กรรมการจะไม่รับคําแปรนะครับกรรมการแปรญัตติจะ

ประชุมพิจารณาใน วันที่ 20 สงิหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง

ประชุมสภาเทศบาล กรรมการประชุมแปรญัตติจะยื่นให้ประธานในวันที่ 

21 สิงหาคม 2558 และจะนัดประชุมสภาในวันที่ 28 สิงหาคม 

2558 เวลา ส่วนเวลายังไม่กําหนดครับ ส่วนเวลาจะกําหนดอีกครั้ง

ครับผม ผมอยากใหท้่านพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่ครับ  

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ยังอยู่ในการปรึกษาคณะกรรมการแปรญัตติ ระยะเวลาดําเนินการนะ

ครับตามที่ท่านเลขาสภาได้รา่งแปรญัตติตามวันและเวลาดังกล่าว ดังนี้ 

1. ยื่น เสนอ คําแปรได้ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่

เวลา 12.00 น.ถึง 16.30 น.และวันที่ 17 -19 สิงหาคม 

2558 ตั้งเวลา 08.30 – 16.30 น.  

2. กรรมการแปรญัตติจะประชุมพิจารณาใน วันที่ 20 สิงหาคม 

2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล 

กรรมการประชุมแปรญัตติจะยื่นให้ประธานในวันที่ 21 

สิงหาคม 2558 

 สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ยกมือขึ้นครับหรือว่าถ้าท่านไม่เห็นด้วยก็เสนอ

ได้เลยครับถ้าเพื่อนสมาชิกเห็นด้วยผมก็จะได้เข้าระเบียบวาระที่ 4 เลย

นะครับ 

มติท่ีประชุม สมาชิกสภาเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ (10 เสียง) 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

นายสิริธร (รองนายกฯ) ขออนุญาตครับท่านประธานสภาฯ ผมนายสิริธร บัวแก้ว  รอง

นายกเทศมนตรีตําบลคึกคักผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง

แรกนะครับวันนีผ้มได้ให้รองปลัดทําหนังสือนัดประชุมหารือเรื่องงานกิน

เจในวันที่ 17 สิงหาคม เวลา 10.00 น.นะครับ เราจะต้องประชุมเพื่อ

เตรียมการลว่งหนา้นะครับ เรื่องที่สองคือเรื่องวันที่ 20 สิงหาคม เราจะ

ทําพิธีปิดมหกรรมกีฬาของตําบลคึกคักและสําหรับฟุตบอลนะครับวันนี้

ก็เป็นรอบที่ 2 แล้ว และวันนี้จะมีการแข่งขันวอลเล่ย์บอลเป็นวันแรกนะ

ครับและจะจับฉลากบ่างสายตะกร้อเวลา 15.00 น. ตะกร้อจะเริ่ม

แขง่ขันในวันที่ 19-20 สงิหาคม 2558  ในส่วนของพิธีปิดผมก็ขอเชิญ

ทุกท่านไปร่วมด้วยนะครับและจะมีฟุตบอลคู่พิเศษด้วยนะครับ 1 คู่ 

ระหว่างท้องถิ่นจะเจอกับฝ่ายปกครองนะครับและสุดท้ายนะครับเราจะ

ไปร่วมเป็นเจา้ภาพที่งานศพคืนนี้นะครับ เวลา 19.00 น. โดยประมาณ

นะครับของผมก็มีเท่านีค้รับ  

นายสวัสดิ์ (นายกฯ)  ขออนุญาตครับท่านประธานสภาฯ ในเรื่องวาระอื่นๆ ผมขอเรียนสมาชิก

สภาให้ทราบนะครับว่า พรุ่งนี ้มท.2 จะลงมาราชการที่ศูนย์เตือนภัยและ

เมื่อวานเจ้าหน้าที่ได้ประสาน ผอ.มันไว้แล้วใช่ไม่ครับเรื่องขอกําลัง 

อพปร.จํานวน 30 คน ประมาณ 09.00 น. และผมก็ขอเชิญท่าน

สมาชิกทุกท่านนะครับ ส่วนเรื่องแต่งกาย แตง่กายด้วยชุดสุภาพนะครับ 

นายสมชาย (สท.เขต 2) ขออนุญาตครับท่านประธานสภาฯ ในเรื่องวาระอื่นๆ ของผมมีอยู่ 3

เรื่อง นะครับที่จะฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารนะครับ เรื่องแรก 

สายไฟจากหนองมูลไปถึงเขาหลักนะครับที่ห้อยตามเสาไฟฟ้ากิ่งเดียวนะ

ครับ เรื่องที่ 2 ที่หนองมูล นะครับวันอาทิตย์จะมีตลาดนัดนะครับแล้วมี

รถวิ่งเข้าไปในหนองมูลนะครับทําให้เกิดความไม่สะดวกกับผู้ที่มาออก

กําลังกายนะครับผมอยากให้มีที่กั้นไม่ให้มีรถวิ่งผ่านนะครับ ส่วนเรื่อง

สุดท้ายการลงไลน์ของเพื่อนสมาชิกครับผมอยากให้ท่านลงแต่เรื่องที่

เป็นประโยชน์นะครับ ของผมก็มีเท่านีค้รับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ นะครับ สว่นท่านสมชายเดี๋ยวผมจะ

ประสานฝ่ายบริหารให้นะครับ ส่วนท่านอื่นๆมีเรื่องอะไรอีกไม่ครับ 
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นายสวัสดิ์ (นายกฯ)  ขออนุญาตครับท่านประธานสภาฯผมก็ขอตอบเลยนะครับตามที่ท่าน

สมชายได้ถามไว้นะครับเรื่องสายไฟที่ห้อยอยู่ผมก็ได้สั่งการลงไปแล้ว

ประมาณ 2 อาทิตย์แล้ว นะครับและที่ผ่านมาฝนก็ตกหนักมากนะครับ

เลยทําให้เจ้าหน้าที่ของเราไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้ส่วนเรื่องที่

หนองมูลตอนนี้ผมก็ได้สั่งให้เขาทําป้ายไวนิลและเหล็กกั้นห้ามรถเข้า

ออกไปยังบริเวณรอบสระน้ําที่วิ่งออกกําลังกาย ขอบคุณครับ 

นายชาตร ี(สท.เขต 1) ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายชาตร ี หลีเจี้ย  สมาชิกสภาเทศบาล

เขตที่ 1 สําหรับของผมก็มีเรื่องที่จะปรึกษาหารือฝ่ายบริหารเรื่องการ

เก็บขยะของพนักงานซึ่งผมก็ได้แจ้งท่านนายกบ่อยนะครับ แต่ว่าเมื่อแจ้ง

แล้วก็ดีขึ้นหลังจากนั้นผ่านไปสักอาทิตย์ก็เหมือนเดิมมันก็หนักใจ

เหมือนกันนะครับที่จะโทรหานายกเป็นประจําในเรื่องเดิมๆผมจะเรียน

ถามว่าทางฝ่ายบริหารมีมาตรการใดบ้างเมื่อได้เตือนก็แล้วก็ไม่ทําตามที่

ท่านนายกสั่ง บางครั้งเก็บขยะเข้าไปแล้วเหลือสองหลัง เก็บแล้วข้ามที่

หมู่ที่ 1 หลายบ้านนะครับ บางครั้งก็วิ่งผ่านบ้านของเขาเลยไม่ยอมเก็บ

ให้เขาถ้าเป็นแบบก็ต้องมาตรการจัดการหรือขอเปลี่ยนเส้นทางนะครับ 

ชาวบ้านได้ร้องเรียนมานะครับซึ่งก็มีปัญญาหามาตลอด สําหรับของคน

อื่นผมก็เห็นว่าเขาเก็บเรียบร้อยดีของผมก็ฝากฝ่ายบริหารด้วยนะครับ  

นายสวัสดิ์ (นายกฯ)  ขออนุญาตครับท่านประธานสภาฯผมก็กําลังเคลียเรื่องนี้อยู่ตอนนี้และ

ตอนนี้ผมก็ได้สั่งให้เขาเก็บอยู่ในช่วงกลางวันซึ่งพวกเราก็จะได้ช่วยกันดู

ด้วยนะครับและเดี๋ยวผมจะเรียกพนักงานมาสั่งการว่าจะทํากันอย่างไร

อีกครั้งนะครับและจะปรับปรุงใหด้ีขึ้นนะครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ นะครับ ส่วนท่านอื่นๆมีเรื่องอะไร

อีกไม่ครับ เชญิครับ 

นายนพพร (สท.เขต 1) ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายนพพร  ชนะภัย  สมาชิกสภา

เทศบาลเขตที่ 1 สําหรับของผมก็มีเรื่องสายไฟในทางแหลมปะการังนะ

ครับผมก็ฝากฝ่ายช่างติดตามให้ด้วยนะครับและอีกเรื่องพรุ่งนี้นะครับที่ 

ม.2 จะมีการทําบุญเลี้ยงพระที่ศาลาประชาคมนะครับเชิญทุกท่านเข้า

ร่วมได้นะครับ ขอบคุณครับ 
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นายอุดม (สท.เขต 1)  ขออนุญาตครับท่านประธาน ผมนายนพพร  ชนะภัย  สมาชิกสภา  

เทศบาลเขตที่ 1 ผมก็ขอต่อเนื่องจากท่านสมชายนะครับว่าเราน่าจะมี

ป้ายห้ามตกปลานะครับเนื่องจากมีชาวบ้านร้องเรียนมานะครับผมก็ขอ

ฝากด้วยนะครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) ขออนุญาตครับท่านประธานถ้าพูดถึงเรื่องหนองมูลผมก็ขอพูดทีเดียว

เลยนะครับว่าตอนนี้เราก็ได้ทําเรื่องไฟฟ้าให้รอบหนองมูลอยู่และได้ให้

นายชา่งประมาณการอยู่ว่าเราจะทําที่ตัวไหนได้บ้างเดียวให้ ผอ.กองช่าง

อธิบายครับ 

นายสุริยัน (ผอ.กองชา่ง) ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายสุริยันต์  ส่งสฤคาร ผอ.กองช่างจาก

ที่ได้สํารวจและประมาณการ มีจุดที่จะต้องทําทั้งหมด 34 จุดเป็นโคม

ไฟประหยัดไฟ เป็นเสาเหล็ก ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 250,000 บาท

แต่ตัวนี้เราไม่ได้ทําโครงการไว้แต่ทางกองช่างเรายังมีงบประมาณที่ยัง

ไม่ได้จ่ายเพื่อที่โอนมาทําตัวนี้นะครับเดี่ยวหารืออีกครั้งกับปลัดและฝ่าย

บริหารว่าจะทําได้อย่างไรนะครับ 

นายอนิวรรตน(์ปลัด/เลขาสภาฯ) ขออนุญาตครับท่านประธานตามที่ผมได้หารือนะครับผมว่าน่าจะโอนไป

อยู่ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างนะครับและผ่านสภาดีกว่านะครับก็คือ

ว่าก่อสร้างไฟกิ่งเดียวรอบหนองมูลใช้งบประมาณเท่าไหร่แล้วก็โอนไป

แตม่ันเป็นประเภทการลงทุนแตต่้องผ่านสภาซึ่งวันที่ 28 นี้จะประชุมอีก

ครั้งนะครับถ้าหากว่ากองช่างมีเงินเหลือและมีอยู่ในแผนว่าจะทําเรื่อง

ไฟฟ้าที่หนองมูลท่านก็ทําได้เลยนะครับและอีกเรื่องนะครับเมื่อสักครู่ที่

ท่านนายกได้แจ้งนะครับว่า มท.2 จะเดินทางมาที่หอเตือนภัยนะครับ

ไม่ใช่อาคารหลบภัยนะครับ และอีกเรื่องที่จะนําเสนอท่านนายกนะครับ

เมื่อก่อนการเก็บขยะของเราก็เก็บกลางวันนี้นะครับ แต่ความสะดวกก็ไม่

ค่อยมีเนื่องจากว่าตอนกลางวันนี้ทางโรงแรมรถจะจอดเยาะมากทําให้มี

ปัญหาและได้คุยกับคนขับรถเขาบอกว่าขอเก็บเป็นกลางคืนดีกว่า

เนื่องจากรถได้จอดนิ่งๆเราก็จะได้เก็บสะดวกถ้าหากว่าท่านนายกให้อีก

คันเก็บเก็บกลางวันอีกผมกลัวว่าจะมีปัญหาเหมือนเดิมนะครับและผมก็

ได้คุยกับทางโรงแรมและได้ข้อสรุปว่าทางเทศบาลน่าเก็บตอนกลางคืน

ส่วนโรงแรมก็จะบอกกับแขกว่าให้เว้นทางไว้ให้รถเก็บขยะสามารถเข้าไป
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เก็บได้และถ้าหากว่าเรากับไปเก็บตอนกลางวันเราก็จะพบกับปัญหานี้

อีก ส่วนของชาวบ้านถ้าหากว่าเก็บตอนกลางวันก็ไม่มีปัญหานะครับผม

ก็ฝากไว้พิจารณานะครับ ขอบคุณครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ นะครับ ไม่ทราบว่ามีเรื่องใดอีกไม่

ครับ ถ้าไม่มผีมก็ขอปิดการประชุมเลยนะครับ 

ปิดการประชุม 11.50 น. 

(ลงช่ือ)       บันทึกรายงานการประชุม 

     (นายอนิวรรตน์ ไชยรัตน์ธนโชค) 

ตําแหน่ง       เลขานุการสภาเทศบาล 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงช่ือ)        สมคิด หมื่นกล้า  กรรมการ 

   ( นายสมคิด  หมื่นกล้า ) 

ตําแหน่ง   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

(ลงช่ือ)           อุดม  ตันเก่ง  กรรมการ 

      ( นายอุดม   ตันเก่ง ) 

ตําแหน่ง   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

(ลงช่ือ)          สมญา  นพฤทธิ์  กรรมการ 

      ( นายสมญา  นพฤทธิ์ ) 

ตําแหน่ง   สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 

 

สภาเทศบาลตําบลคึกคัก ได้รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่ 1/2558 แล้ว เมื่อ

ครั้งประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่2/2558 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ. เทศบาลตําบลคึกคัก 

        

(ลงช่ือ)    เสน่ห ์บุญน้อย  ประธานสภาเทศบาลตําบลคึกคัก 

      ( นายเสน่ห ์ บุญน้อย ) 

ตําแหน่ง   ประธานสภาเทศบาลตําบลคึกคัก 

 


